

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว กท๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่ มศ ๐๐๐๔/๑๙๘๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าตามที่ได้ทำหน้าที่ดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกประเภท ทุกระดับการศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๕ ปี ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ได้รับ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้กับสถานศึกษา ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อสถานศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อพิจารณามอบหมายให้สถานศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับการศึกษาทราบ หากมีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://shorturl.asia/Fh4YN>

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นายศุภชัย หมีนสัน โทร ๐๘ ๖๕๓๑ ๗๗๙๑